



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org



Date: May 14, 2017

LÁ THƯ MỤC VỤ

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Cuối tuần này gia đình giáo xứ chúng ta họp với các giáo hữu từ các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại các địa phương và các sắc tộc để mừng biến cố đáng ghi nhớ: đó là **kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917**. Mẹ đã thấu hiểu những khó khăn và những nguy khốn mà Giáo Hội và thế giới đang và sẽ trải qua. Vì thế việc hiện ra này là một thể hiện tình mẫu tử để giúp cho con cái mình được sống theo đường lối khôn ngoan và dẫn tới sự sống của Thiên Chúa.

Với chủ đề “**Trở Về Nguồn**” của Đại Hội Fatima năm nay, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, chúng ta cũng xin ơn Chúa được thực sự tìm lại sự hăng hái trong đời sống tâm linh, và tận tâm sống với lòng quảng đại hy sinh để mưu ích cho các linh hồn. Với tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta sống lại tâm tình của Đức Maria khi nhập cuộc với Chúa Giêsu qua những biến cố Vui, Thương, Mừng, Sáng. Năm thánh Đức Mẹ Fatima mở cửa đón chúng ta vào nguồn ơn thánh để giúp chúng ta sống trong tâm tình đồng hành với Đức Mẹ Fatima và với nhau.

Trong những ngày chuẩn bị cho Đại Hội Fatima năm nay, tôi nhận thấy sự sốt sắng cầu nguyện và hợp tác trong công việc tổ chức Đại Hội của các Hội

Đông, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành và các Thiện Nguyện Viên. Mỗi một tổ chức và cá nhân đã đưa ra sáng kiến và cùng giúp nhau hoàn thành công tác trang trí cung thánh, phòng truyền thống Fatima, xe kiệu, xe hoa, phụng vụ, thánh ca, diễn nguyện, văn nghệ, trật tự, vệ sinh, đón tiếp, ẩm thực cho Đại Hội và Tiệc Mừng Hiền Mẫu... Thật quý báu và cảm động khi nhìn thấy những tâm hồn này hết lòng hy sinh thời gian, công sức và cả tài chánh cho Đại Hội. Chúng ta cùng cảm ơn những ai đã hết lòng giúp cho chương trình Đại Hội Fatima năm nay.

Trong hành trình đức tin và quảng đại phục vụ, Giáo Đoàn Fatima năm nay mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Giáo Đoàn Fatima tiếp tục căn tính của mình dù tên gọi có khác khi giáo xứ được thành lập. Trải dài trên một địa hình rộng lớn từ North Seattle lên đến Everett, Giáo Đoàn Fatima đã cố gắng duy trì sinh hoạt và hiệp nhất trong nội bộ và liên kết và đồng hành với Giáo Xứ như là chi thể không thể tách rời. Tôi cảm nhận được chiều dày lịch sử và tinh thần đạo đức qua việc Giáo Đoàn vẫn tiếp tục truyền thống rước tượng Đức Mẹ Fatima đến đọc kinh từng gia đình trong Giáo Đoàn, hoặc sự tiếp tục phục vụ của những vị đã làm việc cho Cộng Đồng trước đây. Tượng Đức Mẹ Fatima dù đã cũ, 40 tuổi, vẫn được gìn giữ và trân quý cho đến ngày nay mỗi khi rước đi đến mỗi gia đình để đọc kinh. **Xin chúc mừng Giáo Đoàn Fatima. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân và hân hoan để giúp Giáo Đoàn luôn thăng tiến.**

Tôi cũng xin chúc mừng Liên Đoàn Tông Đồ Fatima nhân dịp mừng lễ Bồn Mạ. Liên Đoàn đã liên kết các thành viên và sống tinh thần tông đồ cổ võ tinh thần sống 3 mệnh lệnh Fatima. Ngoài các thánh lễ thứ Bảy đầu tháng, Liên Đoàn đã luôn liên lạc, hỗ trợ, và cầu nguyện cho các đoàn ở các địa phương. Nguyện xin Chúa ban cho Liên Đoàn ngày càng hăng say sống như men Tin Mừng trong xã hội ngày nay và nhiệt thành lo việc tông đồ.

Nhân dịp lễ Hiền Mẫu cuối tuần này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các người mẹ hiền của chúng ta. Mẹ đã gắn liền với chúng ta từ thuở còn thơ và dạy chúng ta biết làm dấu thánh giá và đọc kinh. Có những người mẹ đang còn sống, chúng ta hãy trân trọng những giây phút và tháng ngày có mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho người mẹ đã được Chúa gọi về được sớm hưởng niềm vui trọn vẹn vĩnh cửu trong Thiên Quốc. Chúng ta cảm ơn các hiền mẫu chúng ta đã luôn yêu thương săn sóc và quan tâm đến đời sống vật chất và nhất là đời sống tâm linh của chúng ta

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,

Fr. Thanh

Lm Gioakim Đào Xuân Thành

